

Thời gian, không gian, nhân vật và sự kiện chính trong từng truyện kể

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời câu hỏi thuộc nội dung phần soạn bài Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới SGK Ngữ Văn 10 tập 1 Kết nối tri thức.

Câu hỏi : Xác định thời gian, không gian, nhân vật và sự kiện chính trong từng truyện kể.

(Câu 1 trang 14 SGK Ngữ văn 10 Kết nối tri thức tập 1)

Trả lời:

Cách trả lời 1:

Tên truyện	Thời gian	Không gian	Nhân vật	Sự kiện chính
Thần Trụ Trời	Thuở chưa có vũ trụ, chưa có muôn vật và loài người.	Trời đất hỗn độn, tối tăm, lạnh lẽo	Ông thần thân thể to lớn	<ul style="list-style-type: none">- Ông thần đứng dậy dùng đầu đội trời, đào đất, đá đắp thành cột cao, to để trồng trời.- Khi trời đã cao vừa ý, ông thần phá cột đá đi. Thần ném vung đá và đất đi khắp nơi. Mỗi hòn đá văng ra tạo thành một hòn núi hay một hòn đảo. Đất tung tóe mọi nơi tạo thành cồn đồi, cao nguyên.
Thần Sét	Không có thời gian cụ thể	Thiên đình và trần gian	Thần Sét (Thiên Lôi), Ngọc Hoàng, ông Cường Bạo	<ul style="list-style-type: none">- Thần Sét chuyên thi hành luật pháp ở trần gian. Hành động của thần phản ánh sự thịnh nộ của Ngọc Hoàng.- Khi xử án: thần nhảy xuống tận nơi trở ngọn cờ và tung lưới búa bổ xuống đầu tội nhân.- Đã có lần Thần Sét bị Ngọc Hoàng phạt vì đánh lầm người vô tội.
Thần Gió	Không có thời gian cụ thể	Thiên đình	Thần Gió, thần Mưa, thần Sét, Ngọc Hoàng, đứa con của thần Gió	<ul style="list-style-type: none">- Thần Gió làm gió nhỏ hay bão lớn tùy theo lệnh Ngọc Hoàng.- Thần Gió có một đứa con nhỏ hay nghịch ngợm. Có hôm, thần đi vắng, đứa con ở nhà giờ quạt của cha làm gió thổi chơi, làm ảnh hưởng đến người dân. Thần Gió đã bị Ngọc Hoàng quở trách. Con của ông bị đày xuống trần.

Cách trả lời 2:

Thời gian, không gian, nhân vật và sự kiện chính trong từng truyện kể

	Thần Trụ trời	Thần Sét	Thần Gió
Thời gian	Khi chưa có vũ trụ	Không có thời gian cụ thể	Không có thời gian cụ thể
Không gian	Trời đất hỗn độn	Thiên đình và trần gian	Thiên đình
Nhân vật	Thần Trụ trời	Thần Sét, Ngọc Hoàng, ông Cờng Bạo	Thần Gió, thần Mưa, thần Sét, Ngọc Hoàng, đứa con của thần Gió
Sự kiện chính	Thần Trụ trời tách trời và đất	Giới thiệu về thần Sét	Đứa con của thần Gió bị Ngọc Hoàng đẩy xuống trần

-/-

Trên đây là gợi ý trả lời Xác định thời gian, không gian, nhân vật và sự kiện chính trong từng truyện kể, đừng quên tham khảo trọn bộ Soạn Văn 10 Kết nối tri thức!

- Tổng hợp các tài liệu và bài học [soạn văn 10](#) mới -